

นิมิตพิศวงเรื่อง

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

นิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2539 ในวันนี้ในช่วงกลางวัน ตัวผม (นายไพศาล แสนไชย) ได้ปฏิบัติภารกิจประจำวันตามที่กระทำมาเป็น ประจำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 กว่าปีมาแล้ว คือการต้อนรับผู้คนที่ต่าง ๆ ที่มีความทุกข์ทางใจมีทั้งมาปรึกษา ผู้คนที่ผมได้มีนิมิตถึง ตลอดทั้งผู้ที่ได้รับ จดหมายหรือข่าวสารที่ตัวผมได้เคยแจ้งไป มาขอทราบรายละเอียดนอกเหนือ จากที่จดหมายผมได้แจ้งไว้ เป็นต้น

คนที่มาในวันนี้เป็นผู้เดินทางมาจากจังหวัดสระบุรี หนองคาย พิษณุโลก ชัยนาท สิงห์บุรี พิจิตร กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน ผมก็ได้ต้อนรับพูดคุยกับพวกเขา ตั้งแต่ตอนเช้าจนเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นล่วงเข้าถึงกลางคืน ก็หมดภารกิจในการพูดคุยกับแขกผู้มาเยือน เป็นอันหมดภารกิจใน วันนี้แล้วเวลาเล็กน้อยที่เหลืออยู่ใน แต่ละวันนี้จึงเป็นโอกาสของผมที่จะมีเวลาเป็นของตนเองบ้าง ผมก็อาบน้ำและ ทานข้าวพร้อมกับครอบครัว อันมีพ่อและแม่ ซึ่งก็เป็นเวลา 18.00 น. เศษ หลัง ทานข้าวเย็น ก็ได้นั่งพูดคุยกับพ่อแม่และญาติพี่น้องทั้งหลายของผมตามประสา คนพื้นบ้าน เรื่องที่คุยกันส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยว กับการทำไร่ทำนา ที่จะปลูกข้าวหรือพืชอะไรดีในปีนี้จะพอมีกำไร ไม่ขาดทุน ปรึกษาหารือ พูดคุยกันไปจนเวลาประมาณ 2 ทุ่มเศษ ตัวผมจึงมีความรู้สึกง่วงนอน ซึ่งการง่วง นอนนี้เป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาที่ผมจะเตรียมตัวเข้านอนแล้ว เพื่อจะได้ไปทำ ภารกิจหน้าที่ในโลกวิญญานตามที่ผมเคยทำตามปกติ เมื่อผมง่วงนอนมากขึ้น จึงได้ลาจากการสนทนาแล้วไปเข้านอนก่อนที่ผมจะนอนหลับนั้น ได้มองดูนาฬิกา ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 3 ทุ่มเศษ คืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นตามปกติของ ฤดูหนาว ผมหลับตาลงแล้วปล่อยให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนไปในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้น

เมื่อเข้านอนและหลับสนิทไปแล้ว เป็นเวลานานเท่าไรก็ไม่ทราบ ก็ได้มีนิมิตไปว่า มีท่านครูบาคุณธำ และ ท่านพญาพิงคราช มารับตัวผม การมารับไปครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งคือ ก่อนที่ท่านทั้ง 2 จะมาพาตัวผมไปนั้น ผมก็ยังมองเห็นตัวเองนอนอยู่ในลักษณะ นอนหงายมือและเท้าเหยียดตรงท่านทั้งสองได้

พยักหน้าให้ผมเป็นสัญญาณว่า ได้เวลาต้องออกเดินทางกันแล้ว ผมจึงได้ออก เดินทางตามท่านทั้งสองไป การเดินทางไปนี้ ตัวของผมก็ได้ปลิวขึ้นไปเหมือนจะ ไร้จุดหมายปลายทาง ลอยปลิวขึ้นไปเหมือนอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก มองไปรอบๆ ตลอดทางที่ไปก็ไม่มีแสงของพระจันทร์และแสงดาวให้ได้ว่ากำลังไปในทิศใดทางใด แต่ก็สว่างไสวจากแสงที่ดูแล้วสงบสบายตาที่ไม่รู้ว่าออกมาจากที่แห่งใดเช่นกัน ทั้งสองท่านได้พาผมไปไกลพอสมควร จึงได้พามาหยุดลง ณ. สถานที่แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้มีสภาพเป็นลานกว้าง มองไปได้สุดลูกหูลูกตา สภาพบรรยากาศ ทั่วไปของที่นี่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย รมเย็นเหมือนเวลาฝนตกมาใหม่ๆ

ทั้งสองท่านเมื่อได้พาตัวผมมาลงยังสถานที่โล่งกว้างแห่งนี้เป็นที่เรียก ร้อยแล้ว ท่านครูบาคุณธำ จึงได้พาคณะทั้งหมดเดินทางไปยังหน้าโดยผมได้เดิน ตามพวกท่านทั้งสองไปยังข้างหน้านั้นมีหัวถนนอยู่ ความกว้างของถนนนั้น ประมาณ 5 วา มองไปข้างหน้าไกล ๆ ก็มีกลุ่มบ้านเรือนปลูก คณะของพวกเรา เดินกันไปไม่นาน ก็มาถึงยังบริเวณที่บ้านเรือนทั้งหลายนั้น โดยบ้านเรือน ที่นี้ปลูกไว้เรียงรายอยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนน แต่ละหลังทั้งระยะห่างกันประมาณ 5 วา โดยทุกหลังล้วนมีรูปทรงลักษณะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด คือทรงจัตุรมุขขนาดใหญ่ คณะของพวกเราอันประกอบด้วยท่านครูบาคุณธำ ท่านพญาพิงคราช และตัวผม (นายไพศาล) ได้

พากันเดินผ่านไปตามถนนเส้นนั้น ผ่านบ้านเมืองนี้ ไปเรื่อยๆ จนมาหยุดอยู่ที่บ้านทรงจัตุรมุขหลังหนึ่ง มองเห็นมีชายผู้หนึ่งได้มา ยืนคอยอยู่แล้ว ชายผู้นั้นเป็นชายชรา รูปร่างผอมเกร็ง ผิวสีดําแดงทรวงผมแสกกลาง และเมื่อผมสังเกตเห็นมือคู่มือเท้า ก็เห็นเป็นมือเท้าที่ค่อนข้างจะหยาบกร้าน ชายผู้นี้ เมื่อได้เห็นท่านครุบาคัณธา และ ท่านพญาพิงคราช มาถึงแล้ว ก็ได้กล่าวนิมนต์ และ เชิญท่านครุบาคัณธาท่านพญาพิงคราช ตลอดถึงตัวผมขึ้นไปบนศาลาจตุรมุข หลังนั้น

เมื่อคณะของผมขึ้นมาแล้ว ภายในนี้ก็มึมนั่ง เก้าอี้ จัดวางเอาไว้แล้ว อยู่ 4 ตัวสามตัวอยู่แถวเดียวกัน มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่แยกอยู่ต่างหาก ท่านครุบาคัณธาและ ท่านพญาพิงคราชรวมทั้งตัวผม ก็เลือกนั่งเก้าอี้ทางฝั่งสามตัวนั้นให้อีกตัวหนึ่ง ที่แยกมาต่างหากนั้นได้ให้เป็นที่นั่งสำหรับชายชราผู้นั้น

เมื่อทุกคนได้นั่งอยู่พร้อมกันแล้ว การสนทนาปราศรัยกันจึงได้เริ่มขึ้น ชายชราผู้นั้นได้แสดงกิริยาอันนอบนอบ มีใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส โดยแสดง กิริยาถ่อมตัวไหว้ขึ้นประนมมือขึ้นอยู่ต่อหน้า แล้วจึงพูดออกมาว่า

“ไหว้สาครุบาคัณธา และพญาพิงคราช และยินดีกับลํ่าเมืองมนุษย์ ตัวข้าพเจ้ามีความปีติยินดีใจ (ปีติยินดี/ดีใจ) ที่ท่านครุบาคัณธาและพญาพิงคราช ได้นำลํ่าในเมืองมนุษย์มาพบปะกับผม เพื่อที่จะให้โอกาสผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ในเมืองมนุษย์ เมื่อพันปีที่แล้ว ให้คนในโลกมนุษย์ที่อยู่ในภาวะ (เกิด) ชาติปัจจุบัน ได้รับรู้รับทราบ หรือเพื่อบรรลุแนวทางทางธรรมวิธีใดวิธีหนึ่งของพระพุทธเจ้า ในการที่จะเข้าใจในกฎของกรรม และความเป็นไปของกิเลสในโลกมนุษย์ อันมี กิเลสหนาและบางไม่เท่ากัน ดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เรื่องของดอกบัวสี่เหล่า่นั้นแล อันบมีผิดเลย (อันไม่มีผิดเลย)”

ถึงตรงนี้ ชายชราผู้นั้นก็ได้ยกมือที่ไหว้อยู่ขึ้นขึ้นไปอีกจนนิ้วโป้งจรดถึง หว่างคิ้วพร้อมกับกล่าวคำว่า “สาธุ”

“พระพุทธเจ้าของเรา ท่านเป็นศาสดาเอกของโลก ก็ย่อมรู้ความเป็นไป ของโลกทั้งสามทั้งหมด” ท่านครุบาคัณธาได้พูดสํ้าทับตาม

ชายชราผู้นั้นได้เล่าเรื่องราวต่อไปว่า “ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้เล่าเรื่องสำคัญ ในอดีตเมื่อพันปีที่แล้ว ตัวข้าพเจ้าก็จะขอบอกชื่อต่อท่านครุบาคัณธา และท่านพญา พิงคราช พร้อมทั้งผู้เป็นลํ่าในเมืองมนุษย์ว่า ตัวข้าพเจ้านี้มีชื่อ นายน้อยเมืองอื่น (ต่อไปจะขอแทนชื่อเรียกท่านว่า คุณลุงน้อย) ได้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว เมื่อเดือน 7 เหนือ ขึ้น 12 ค่ำ ปี พ.ศ. 1100 โดยโรคหุบหงาบ (หัวใจวาย) มีอายุได้ 78 ปี ขณะมีชีวิตอยู่นั้นเป็นที่มัสสนครภูเอี่ยม เมืองลัมมะนคร (ปัจจุบันคือบ้านหนองเต็ง) เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นตัวลุงน้อยมีอาชีพหาบสินค้าไปขาย ทำนา แลกเปลี่ยนสินค้า เป็นต้นว่าเอาพริกแกกษา (ปลาร้า) เอาของจําเป็นพวกนี้ไปแลกเปลี่ยนกัน

เรื่องที่ข้าพเจ้าอยากเล่าต่อไปนี้ ก็คือเรื่องความเป็นไปในอดีตของพระบาท ตากผ้า (วัดพระพุทธบาทตากผ้า) เมืองเวทคาม ป่าซาง เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่านี้ เป็นเรื่องที่ คนในโลกมนุษย์ยังบໍสูบ่หั่นบໍทราบ (ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ) ที่โลกมนุษย์สั้หั่นแล้ว (รู้เห็น ทราบแล้ว) ตัวข้าพเจ้า จะไม่เล่าไม่บอก

นี่นะลํ่าเอ๋ย (นายไพศาล) เรื่องต่างๆ ที่ลุงน้อยเมืองอินผู้นี้จะเล่าให้ฟัง ต่อไปนี้นะ เมื่อครั้งที่ลุงยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ที่ไม่เคยรู้เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ หรือ ลุงได้มารู้เอาอีกทีก็เมื่อมาอยู่ที่นี้แล้วว่าตัวลุงเองก็เคยมีความเกี่ยวพันกับที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้ามาก่อนแล้วหลายชาติ ได้เคยมีโอกาสดำมาช่วยบูรณะซ่อม

แวมวัดพระพุทธรูปบาทตากผ้าแห่งนี้กับคนอื่นเขาก็หลายหน โดยครั้งหลังสุดนั้นลุงก็ เกิดเป็นขโยม (โยมอุปัฏฐาก) ช่วยครุบาป่า ป่าระมี วัดสะป่งหลวง ก็ได้มาร่วมกับ ครุบาท่านบูรณะที่โขงมณฑลนครไชยศรีพระพุทธรูปท่านั้นแหละ บุญกุศลทั้งหลาย ที่ลุงได้ทำไว้ จึงส่งผลให้ลุงได้มีโอกาสมาอยู่อย่างสุขสบายที่นี่ และทำให้ลุงได้มา ร่วมเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยดูแลรักษาวัดพระพุทธรูปบาทตากผ้าแห่งนี้อยู่นี้แหละเล่ามเอ๋ย”

“เรื่องวัดพระพุทธรูปบาทตากผ้า มีเหตุกำเนิดมาดังนี้ เมื่อลุงน้อยพูดถึงตรงนี้ ท่านครุบาคุณธา ก็ได้หันมาบอกกับผมว่า “เอ... สู้ตั้งใจฟังเน้อ” (ขอให้เธอ ตั้งใจฟังให้ดีนะ) ผมจึงได้ตั้งใจฟังขึ้นเป็นอย่างมาก เหตุหนึ่งก็เพราะวัดพระพุทธรูป บาทตากผ้านี้ก็อยู่เขตอำเภอเดียวกับบ้านที่ผมอยู่ และวัดพระพุทธรูปบาทตากผ้า นี้ยังเป็นทีเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งจากศรัทธาทัวบ้านทั่วเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับผู้คนในเขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รวมทั้งกับตัวผมเอง

เมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้ว ลุงน้อยเมืองอื่น จึงได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราว ต่างๆ ว่า “พระพุทธรูปของพระพุทธเจ้ารอยตากผ้า รอยหลุมบาตร ตลอดถึง รอยเท้าของพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นกับบริเวณวัดนี้ ทั้งหมดล้วนเกิดจากพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพและสังฆานุภาพ โดยในครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเขา เรายังทรงพระชนชีพอยู่นั้น พระองค์ได้เสด็จมาด้วยพุทธานุภาพพร้อมกับ พระอรหันต์

พระพุทธองค์ท่านได้ทรงประทับรอยพระบาทของท่านเอาไว้ แล้ว พระพุทธองค์ท่านได้ อธิษฐานไว้ว่า “สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ปรากฏไปเป็นที่ไหว้ของ มนุษย์ทั้งหลายเมื่อศาสนาหมดพันปีขึ้นไป ก็ขอให้ที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่กราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย” นี้ด้วยเพราะพระพุทธองค์ ท่านเล็งรู้อยู่แล้วว่า สถานที่แห่งนี้ ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธศาสนาเพื่อให้ดำรงอยู่ครบ 5000 ปี

การเสด็จมาของพระพุทธองค์ทรงเสด็จเพื่อทรงมาประทับรอยพระ พุทธรูป และของต่างๆ ที่วัดพระพุทธรูปบาทตากผ้าในครั้งนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นรอย พระพุทธรูปและรอยอื่น ๆ ตามที่ได้ปรากฏให้มนุษย์สัตว์โลก ได้รู้ได้เห็น ในปัจจุบันนี้ได้มีผู้คนมาพบเห็นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน 3 (เหนือ) ขึ้น 15 ค่ำ ปีพุทธศักราช 1098 โดยก่อนหน้าที่จะมีผู้มาพบเห็นนี้ รอยพระพุทธรูปและรอย อื่นๆ นี้ ก็อยู่ในความดูแลของเหล่าเทวดาบุตร เทวดาผู้มาช่วยกันรักษาไว้

ในสมัยที่มนุษย์ชุดแรกได้เข้ามาพบเห็นรอยพระพุทธรูปท่านั้น ยังคง เป็นสมัยที่พระศาสนาเพิ่งจะเข้ามาถึงดินแดนแถบนี้ได้ไม่นาน หมู่คนทั้งหลาย ในสมัยนั้น ยังคงยึดเอาฤกษ์เป็นสรณะ ถือเอาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนเกิดจาก การที่ผีฟ้าดลบันดาลให้เป็นไป เช่นให้ได้รับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้น ความรู้ใน พระศาสนาของหมู่คนยังมีไม่มากด้วยเป็นของใหม่และยังไม่แพร่หลายนัก เช่นเดียวกับจำนวนของพระภิกษุในสมัยนั้นที่ยังมีไม่มากนัก

ในสมัยนั้นเองก็ได้มีคนอยู่ 12 คนซึ่งต่างก็เป็นเพื่อนกันได้รวมกันเดิน ผ่านมาพบเห็นรอยพระพุทธรูปบาทของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอยเท้าพระอรหันต์, รอยตากผ้า, รอยหลุมบาตรและรอยอื่นๆ ในวัดพระพุทธรูปบาทตากผ้านี้ โดยคนกลุ่ม แรกที่ได้เข้ามาพบเห็นรอยต่างๆ ทั้งหมดนี้ ล้วนทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการเป็น นายพรานทั้งหมด (หาของป่า)

ทั้ง 12 คน เมื่อได้มาเห็นยังรอยพระพุทธรูปอันใหญ่นั้น ต่างก็มีความ สะดุ้งตกใจกลัวเป็นอย่างมาก โดยมีความคิดกันว่า นี่เป็นรอยเท้ายักษ์ที่โหดมา

ไว้หนอ หรือว่ารอยเท้านี้เกิดจากอำนาจผีปรากฏให้เห็นกันแน่ คนทั้ง 12 ได้มา ร่วมกันใช้ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เพื่อพิจารณาหาคำตอบ แต่ก็ไม่อาจหาคำตอบ ได้ว่ารอยเท้าขนาดใหญ่ที่ได้มาพบเห็นนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเป็นรอย ของอะไรกันแน่ มองดูรอยเท้าแล้วก็มึนน้ำขังอยู่ในตอนนั้นทุกคนจึงใช้วิธีการเสี่ยงอธิษฐานเพื่อจะให้ได้รู้ว่ารอยเท้าที่เห็นนี้คืออะไรกันแน่ โดยได้ร่วมกันอธิษฐาน ตีมน้ำที่ขังอยู่ในรอยเท้านั้นเพื่อเสี่ยงทายไว้ว่า

“หากแม่นรอยเท้านี้ เป็นรอยของพระพุทธเจ้า ก็ขอให้หมู่ข้าพเจ้าทั้ง หลายทั้ง 12 คนนี้ ได้กินน้ำจากฮอยตั้นอันนี้ (รอยเท้านี้ ขอให้หมู่ข้าพเจ้า ทั้งหลายซึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวอันเป็นโรค ชี้อากซ์เสียน (โรคกลากเกลื้อน) โรคพันพระดี (โรคท้องผูก) โรคสูตัง ปู้จ๊กกลิ่น (โรคจุกไม่ไต่กลิ่น) (เหล่านี้ เป็นโรคที่คนหมู่นี้เป็นกันอยู่) ก็ขอให้หมู่ข้าทั้งหลายหลังจากได้กินน้ำจากฮอยตั้นนี้ (รอยเท้านี้) ขอให้หายภายในสามวัน เจ็ดวันนี้ เมื่อหายแล้วหมู่ข้าพเจ้าขอปวารณาตัว ขอปฏิญาณ กราบไหว้ ฮอยตั้นนี้ (รอยเท้านี้) ตลอดถึงฮอยตั้น (รอยเท้า) ของพระ อรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ และหมู่ข้าทั้ง 12 คนนี้ จะเลิกการเข้าป่าล่าสัตว์ทั้งหมด

แต่หากแม่นว่า ฮอยตั้นนี้ (รอยเท้านี้) ไม่ใช่ฮอยตั้น (รอยเท้า) ของ พระพุทธเจ้า แต่เป็นอำนาจของผีสาปปางทำขึ้น ก็ให้หมู่ข้าทั้งหลายที่กินน้ำนี้ อย่านำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่หมู่ข้าเป็น และขอให้เป็นหนักกว่าเก่า”

จากนั้นคนทั้ง 12 ก็ได้พากันตักนำน้ำที่ขังอยู่ในรอยพระพุทธบาทมาดื่ม และแบ่งตักใส่กระบอกไม้ไผ่ เพื่อนำไปดื่มกินกันต่อบ้าน โดยผลจากการตีมน้ำ ที่เกิดขึ้นกับคนทั้งหมดนี้คือ บรรดาโรคภัยไข้เจ็บที่ทั้ง 12 คนต่างก็เป็นอยู่นั้น ก็ได้หายไปจนหมดสิ้น โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วันนั่นเอง คนทั้ง 12 คนนี้จึงมีความ ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยต่างเห็นพ้องต้องกันว่ารอยเท้าที่พวกเราได้ไปพบนี้ ต้องเป็นรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟัง กันมาแน่แล้ว เมื่อรู้ว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าบางคนก็ถึงกับร้องให้ออกมาด้วย ความปิติ ทั้ง 12 คนจึงได้มารวมกันพบปะพูดคุยและได้เริ่มสนทนากันถึงเรื่องพระพุทธศาสนา โดยต่างมีความสนใจกันถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา กันขึ้นมาอีกมาก เพราะว่ามีเวลานั้น พระพุทธศาสนาเพิ่งจะเริ่มเผยแผ่เข้ามา ยัง แคว้นล้านนา ทั้ง 12 คนนี้ต่างก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองยี (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง ของอำเภอป่าซาง) โดยบ้านของ 12 คนนี้ ตั้งอยู่ในเขตของบ้านป่าตาลในปัจจุบัน

วันหนึ่งได้โอกาสดี คนทั้ง 12 คนนี้ ก็ได้นัดพร้อมใจกันไปทำการ สักการบูชาและ เตี่ยวาง (แผ้วถาง) ที่บริเวณนั้นทั้งหมดและได้ปวารณาตัวเป็น อุปัชฌาย์ และเลิกการล่าสัตว์นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ในระหว่างที่คนทั้ง 12 คนกำลังทำการแผ้วถางบริเวณนั้นอยู่ก็ได้เห็นว่ามี หมาใน (หมาจิ้งจอก) ไส้กระต่ายขาวตัวหนึ่งเข้ามาในบริเวณนั้น กระต่ายขาวตัวนั้น ก็ได้วิ่งหลบเลียงหนีมาด้วยความรวดเร็ว จนมาถึงที่รอยพระพุทธบาทประดิษฐาน อยู่ กระต่ายตัวนั้นก็วิ่งหลบลงไปใรรอยพระพุทธบาทนั้น แต่หมาในตัวนั้น ก็กลับไม่ได้ไล่ตามกระต่ายเข้าไปใกล้บริเวณรอยพระพุทธบาทแต่อย่างใด โดยมันกลับหยุดวิ่งแล้วนั่งลงไปอยู่ในท่าของการคุกเข่า (นั่งหมอบคุกเข่าหน้าลง) พร้อมกับทำการผงกหัว 3 ครั้งไปทางรอยพระพุทธบาทนี้ จากนั้นหมาในก็ได้ลุก ขึ้นกลับหลัง แล้วหนีหายเข้าไปในป่าไป เมื่อหมาในจากไปแล้ว กระต่ายขาวตัว นั้นจึงได้วิ่งกระโดด ออกจากรอยพระพุทธบาท วิ่งหายลับเข้าไปในป่าเช่นกัน

เมื่อทั้ง 12 คนได้มาร่วมเห็นเหตุการณ์นี้อีก ทั้งหมดต่างก็ยิ่งมีความ แน่ใจมากขึ้นไปอีกเป็นอันมากว่า อันรอยเท้าที่พวกเราได้เห็นอยู่นี้ ต้องเป็น รอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าแน่แล้ว ต่างคนต่างก็ยิ่งมีความศรัทธา ปสาทะมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงรีบทำการปฏิบัติกลางโดยหวังจะให้กลายเป็น สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมและเป็นวัดวาอารามขึ้น โดยการแผ้วถางให้สถานที่ที่เป็นรูปเป็นร่างนำคู่นำอยู่ดีขึ้นมานั้น ทั้ง 12 คนได้ใช้เวลาทำกันนาน 3 เดือนกับ 8 วัน จึงสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างตามที่คิดกันไว้ เมื่อได้จัดเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรมสมดังความต้องการดีแล้วทั้ง 12 คนก็ได้พากันนิมนต์พระธุดงค์รูปหนึ่ง เพื่อมาเป็นเจ้าเป็นกัน มาเฝ้าเจ้าศีลเจ้าปอนให้กับคนทั้ง 12 คนนั้น (มาอยู่เป็น ประธานปฏิบัติธรรม เป็นหลักศีลหลักพร) พระธุดงค์รูปนั้นมีนามว่าครุบา เจ้ากัญจนะ

เมื่อได้ครุบากัญจนะมาเป็นผู้ให้ศีลให้พรและเป็นประธานในการปฏิบัติ ธรรมแล้ว ทั้ง 12 คนจึงได้พากันไปบอกกับบรรดาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของตน ที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ให้พากันมาช่วยทำนุบำรุงสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีก โดยต่างคนต่างก็ได้ชักชวนเพื่อนฝูงญาติมิตรมาจากที่ต่างๆ กันได้มากถึง 5 เมือง อันมีเมืองลัมมะ เมืองเจ็ดริน (เชียงใหม่) เมืองแม เมืองหมะโน เมืองหะมา (เมืองเกาะ ชื่อไทยปีเกิด)

ซึ่งลุ่มน้อยเมืองอื่นท่านก็ได้บอกอธิบายต่อว่า

เมืองลัมมะ ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกกันว่า หนองเต็ง ตั้งอยู่ตำบลตันธง อ.เมือง จังหวัดลำพูน

เมืองเจ็ดริน ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านรู้จักดี

เมืองแม คือเขตของตำบลบ้านแมในปัจจุบัน (อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่)

เมืองหมะโน ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่

เมืองหะมา (เมืองเกาะ) อยู่ในเขตตำบลสองแคว อำเภอจอมทอง ในปัจจุบัน

คนทั้ง 12 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้มาพบรอยพระพุทธบาท, รอยพระอรหันต์ ตลอดจนรอยอื่นๆ นั้น มีชื่อดังนี้

- 1) นายชินใหญ่
- 2) นายชินน้อย
- 3) นายลา
- 4) นายตัน
- 5) นายจ้อน
- 6) นายเปียง
- 7) นายแอนใหญ่
- 8) นายแอนน้อย
- 9) นายเป็งใหญ่
- 10) นายเป็งน้อย
- 11) นายกายใหญ่
- 12) นายปัก

อันที่จริงแล้ว คนทั้ง 12 คนนี้ ต่างก็เคยรู้สึกได้ถึงความพิเศษของสถานที่ ประดิษฐานรอยพระพุทธรูปแห่งนี้ กันมาก่อนหลายครั้งหลายหนแล้ว ที่รู้สึกได้ เพราะคราวใดก็ตามที่พวกเขาพากันเดินป่าล่าสัตว์ผ่าน มาบริเวณนั้นจะเกิดความรู้สึก ว่ามีความเย็น รู้สึกเย็นๆ ขามือขาเท้า ให้อ่อนล้าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะยกอาวุธ อันมี ธนู(เป็นธนูอาบยาพิษ) ไปเสียทุกครั้ง

อีกทั้งบริเวณนั้นยังมีร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้หนาแน่น แต่นับได้ว่าเป็นสถานที่อันดูสะอาด ไม่มีสัตว์สิ่งหนึ่ง ห้อย (สัตว์ห้อยใหญ่) เข้าไปทำถ่ายหนักถ่ายเบา ณ สถานที่นั้น

หรือหากแม้ว่ามีใครคนใดในสมัยนั้น ได้มากระทำการอันเป็นการล่วง เกินบริเวณสถานที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธรูปและรอยพระอรหันต์แห่งนี้ เช่นไปถ่ายหนักถ่ายเบาในบริเวณนี้ก็จะได้ความเจ็บไข้ได้ป่วย อันเนื่องมาจาก เทวบุตรเทวดาได้ดลบันดาลให้ล้มเจ็บเพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่า ที่แห่งนี้เป็นที่สำคัญ เป็นการ ไม่ให้ใครมาล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ต่อสถานที่แห่งนี้

ลุนน้อยเมืองอื่น ได้เล่าต่อไปว่า เมื่อศรัทธาปสาทะ “ตื่น” ขึ้นมา ได้มีแก่ คนทั้ง 12 คนนี้อย่างมากมาย เพราะมีความแน่ใจ ไม่ลังเลสงสัยอีกอย่างนี้แล้วจึง มีจิตใจที่พัฒนาปฏิบัติผัดแลี้ยว (ดูแลปกกวาด) ที่นี้ให้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมดังได้ กล่าวแล้วนั้น

โดยเหตุนี้ หมุคนศรัทธาเก๊า (ผู้เป็นศรัทธาหลัก) ทั้ง 12 คน จึงได้บอก ไปยังหมู่วมลมิตร ญาติธรรมที่ อาศัยอยู่ใน 5 เมืองนั้น โดยได้บอกบุญกันไปเกี่ยว กับการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนี้

ผู้คนจากทั้ง 5 เมือง ที่ได้มาช่วยคนทั้ง 12 คน ด้วยศรัทธาปสาทะ หากดู ในส่วนของคนที่สำคัญใน ตอนนั้นมีอยู่ 238 คน แบ่งออกตามเมืองได้ดังนี้

- 1) เมืองลัมมะ มี 70 คน
- 2) เมืองเจ็ดริน มี 24 คน
- 3) เมืองแม มี 14 คน
- 4) เมืองหมะโน มี 56 คน
- 5) ที่เหลืออีก 74 คน เป็นคนจากเมืองหม่า

ซึ่งหากนับรวมกับคนที่เป็นหัวแรงหลักทั้ง 12 คนแล้ว ก็จะมีจำนวนคนรวม ได้เป็น 250 คน โดยทั้ง 250 คนนี้ได้มีการแยกการทำงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ 6 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ฟันต้นไม้ถากถาง ทำความสะอาดและปรับพื้นที่ให้ เหมาะสม มีทั้ง 12 คน กลุ่มนี้ คนเมืองลัมมะหมาเอาหมด ทำโดยคนเมือง ลัมมะนครทั้งหมด คนเมืองยี่บ้านป่าต่ำลอยู่ในนี้ 2 คน คือ คนที่ 1 กับคนที่สอง จาก 12 คนก็อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มที่ 2 ปั้นก้อนดินกึ่งและตัดหินศิลาแลง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มตกแต่งประดับประดาซุ้มมณฑป (ทำอุโมงค์ครอบมีลวดลาย) ครอบรอยเท้าพระเจ้า เป็นลายเครือเถาไม้และครอบรอยเท้าอรหันต์ และตกแต่ง อุโมงค์ มีด้วยกัน 5 อุโมงค์

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสุ่มไฟตอนกลางคืนเพื่อไล่สัตว์ร้ายต่างๆ และดูแลไม่ให้คน กิเลสหนา (อันธพาล) เข้ามา วุ่นวาย

กลุ่มที่ 5 กลุ่มทำกับข้าว หุงหาอาหาร **กลุ่มที่ 6** กลุ่มดูแล และรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่มาช่วยทำงาน

จากนั้นลุนน้อยเมืองอื่นก็ได้พูดว่า การสร้างการพัฒนาปฏิบัติผดเคี้ยวสร้าง ใช้เวลา 3 เดือนกับ 25 วัน ทำกันด้วยความขยันขันแข็ง โดยเริ่มทำตั้งแต่สี่ห้าทุ่มมา (ได้รู้ได้เห็นมา) คือเริ่มลงมือทำหลังจากแน่ใจกันแล้วว่า เป็นรอยพระบาทของ พระพุทธเจ้า นับจากวันแรกสุดที่ได้มาพบก็เป็น เวลา 1 เดือนล่วงไป คือเริ่มลงมือ ทำ ตั้งแต่ เดือน 4 (เหนือ) ขึ้น 15 ค่ำ ปีพุทธศักราช 1098 ไปแล้วเสร็จสิ้นในเดือน 7 (เหนือ) ขึ้น 10 ค่ำ ปีพุทธศักราช 1098

เมื่อสร้างทุกอย่างเสร็จหมดสมตามความปรารถนาแล้ว ทุกคนก็ได้ ถวายทานเสนาสนะทั้งหมดนี้มอบไว้เป็นสมบัติกับพระพุทธศาสนา โดยเลือก ใส่ชื่อมงคลนามตามนิมิตหมายที่ได้พบว่าวัด “พระพุทธบาทตากผ้า” ซึ่งในส่วนนี้ ข้าไม่ขอเล่าเพราะโลกมนุษย์ก็รู้ดีแล้ว (ลุนน้อยเมืองอื่น)

การถวายทานในครั้งนั้น ได้มีการนิมนต์พระครูบาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จากเมืองต่างๆ ที่ได้มาร่วมกันก่อสร้างมาเมืองละ 1 รูป พระครูบาที่มาเป็นผู้รับถวาย ทานรวมทั้งหมดจึงมี 6 รูป ปรากฏชื่อดังนี้ คือ

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) ท่านสาธุเจ้ากัญจนะ | อยู่เมืองยี่ |
| 2) ท่านสาธุเจ้าญาณะ | อยู่เมืองลัมมะ |
| 3) ท่านสาธุเจ้าเทวีโซ | เมืองเจ็ดริน |
| 4) ท่านสาธุเจ้าอุปโธ | เมืองแม |
| 5) ท่านสาธุเจ้าเตโซ | เมืองมะโน |
| 6) ท่านสาธุเจ้าถาวร โร | เมืองหม้า |

มาถึงตอนนี้ ลุนน้อยเมืองอื่นก็ได้หันหน้ามาทางข้าพเจ้าและมายิ้มออกทาง ไบหน่านิดหนึ่ง ก่อนจะพูดต่อว่า หมู่คนทั้ง 6 กลุ่มนั้น ตัวข้าจะบอกชื่อของพวกเขา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มฟันตันไม้ ถากถางทำความสะอาดและปรับพื้นที่ให้ เหมาะสม มีชื่อดังนี้

- 1) นายชินใหญ่
- 2) นายชินน้อย สองคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ 12 คนที่ได้พรอย พระพุทธบาทเป็นชาวเมืองยี่ นอกจากสองคนนี้แล้วกลุ่มที่หนึ่งทั้งหมดล้วนมาจาก เมืองลัมมะ

- | | |
|-------------|-------------|
| 3) นายยั้ง | 4) นายแปง |
| 5) นายผด | 6) นายเงา |
| 7) นายบุง | 8) นายแก้ว |
| 9) นายแก้ว | 10) นายพรหม |
| 11) นายสา | 12) นายป่า |
| 13) นายเตา | 14) นายปิง |
| 15) นายเปิง | 16) นายเชิง |
| 17) นายป็น | 18) นายกาน |

- | | |
|--------------|---------------|
| 19) นายกุย | 20) นายบวก |
| 21) นายจำ | 22) นายเพื่อน |
| 23) นายคำ | 24) นายทา |
| 25) นายยั้ง | 26) นายไข |
| 27) นายขัด | 28) นายกอง |
| 29) นายพัน | 30) นายเปา |
| 31) นายซื่อ | 32) นายชอด |
| 33) นายฮอด | 34) นายปู้ |
| 35) นายเชียม | 36) นายเสน |
| 37) นายหยาด | 38) นายเหมย |
| 39) นายปะ | 40) นายยั้ง |
| 41) นายอาบ | 42) นายอุ่ม |
| 43) นายเพ็ | 44) นายปัด |
| 45) นายสิงห์ | 46) นายใจ |
| 47) นายนิ้ว | 48) นายแยง |
| 49) นายจ้อน | 50) นายผ่า |
| 51) นายเอิบ | 52) นาย |
| 53) นายป็น | 54) นายฮอม |
| 55) นายใจ | 56) นายมา |
| 57) นายตาบ | 58) นายเชิง |
| 59) นายฟู | 60) นายเล็ก |
| 61) นายสุม | 62) นายหมาน |
| 63) นางดง | 64) นางแส |
| 65) นางงัน | 66) นางลั่นไถ |
| 67) นางวาด | 68) นางเมิง |
| 69) นางผด | 70) นางปี |
| 71) นางเจย | 72) นางเถ |

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มปั่นก้อนดินกี้ และตัดหินศิลาแลง (ดินกี้/จี้ = ก้อนอิฐ ดินเผา) คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของคนจากเมืองเจ็ดรินทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 24 คน มีชื่อดังนี้

- | | |
|-----------|------------|
| 1) นายปัก | 2) นายธา |
| 3) นายปา | 4) นายแก้ว |
| 5) นายก | 6) นายอุ่ม |

- | | |
|----------------|----------------|
| 7) นายหวาย | 8) นายดับใหญ่ |
| 9) นายตวง | 10) นายดำ |
| 11) นายแปงสี | 12) นายเถื่อ |
| 13) นายก | 14) นายคำ |
| 15) นายมูล | 16) นายเชิง |
| 17) นายหวัน | 18) นายฮอม |
| 19) นายดับน้อย | 20) นายหมวก |
| 21) นายซิ่น | 22) นายผัน |
| 23) นายหวาด | 24) นายอุ่นแสง |

กลุ่มที่ 3 กลุ่มตักแต่งแกะสลักประดับประดาซุ้มมณฑปหรืออุโมงค์ครอบ รอยพระพุทธรบาท ให้มี
ลวดลายงดงาม งานของกลุ่มนี้คนในเมืองแม่รับทำทั้งหมด มีอยู่ด้วยกัน 14 คน มีชื่อดังนี้

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) นายตัน | 2) นายปัด |
| 3) นายแสน | 4) นายสุ่ม |
| 5) นายเจย | 6) นายซอน |
| 7) นายนวล | 8) นายตั้ง |
| 9) นายยศ | 10) นายเป็งปัด |
| 11) นายเมือง | 12) นายขำ |
| 13) นายขัน | 14) นายหล้า |

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสุ่มไฟตอนกลางคืนเพื่อไล่สัตว์ร้ายต่างๆ และดูแลไม่ให้คน มีกิเลสหนาเข้ามาวุ่นวาย
หรือป้องกันคนที่เป็นลูกศิษย์ ลูกหาเชื้อสายเทวทัตเข้ามา ไกล่รอยพระพุทธรบาท งานของกลุ่มนี้คนในเมืองมะ
โน รับผิดชอบทั้งหมดทั้ง 56 คน มีชื่อดังนี้

- | | |
|-------------|--------------|
| 1) นายปัก | 2) นายยัง |
| 3) นายเทิง | 4) นายยีน |
| 5) นายซัก | 6) นายบัด |
| 7) นายฮุม | 8) นายชู |
| 9) นายหมั่ง | 10) นายฟาน |
| 11) นายสุ่ม | 12) นายเป้า |
| 13) นายอุ่น | 14) นายหมู |
| 15) นายฟุ้ง | 16) นายไอน์ |
| 17) นายเน็ง | 18) นายไฮ |
| 19) นายฟอง | 20) นายเมือง |

- | | |
|----------------|---------------|
| 21) นายแก้ว | 22) นายใจ |
| 23) นายชั้น | 24) นายอิน |
| 25) นายโมะ | 26) นายวัง |
| 27) นายจัด | 28) นายวัน |
| 29) นายสุน | 30) นายเพื่อน |
| 31) นายดี | 32) นายยอย |
| 33) นายหมั่ง | 34) นายป้อม |
| 35) นายนายจิ้ง | 36) นายนุ่ม |
| 37) นายเฮือง | 38) นายสิงห์ |
| 39) นายแสน | 40) นายรุ่ง |
| 41) นายที | 42) นายอ้อม |
| 43) นายฮาด | 44) นายถ้ำ |
| 45) นายไข | 46) นายนาด |
| 47) นายฟัก | 48) นายซุ่ม |
| 49) นายถ่อ | 50) นายเถื่อ |
| 51) นายค้ำนั้น | 52) นายรุ่ง |
| 53) นายเอิบ | 54) นายฮม |
| 55) นายสอ | 56) นายหล้า |

กลุ่มที่ 5 กลุ่มทำกับข้าวหุงหาอาหารมาเลี้ยงกันในเวลาทำงาน กลุ่มนี้ ชาวเมืองเหม้ารับทำทั้งหมด โดยมีจำนวน 50 คน มีชื่อดังนี้

- | | |
|-------------|-------------|
| 1) นางจิน | 2) นางเซียว |
| 3) นางขา | 4) นางดง |
| 5) นางเย็น | 6) นางปุ่น |
| 7) นางสอน | 8) นางเต้า |
| 9) นางเจ้น | 10) นางบัว |
| 11) นางเฮว | 12) นางผา |
| 13) นางทุ่ง | 14) นางเอ็ง |
| 15) นางแป้ง | 16) นางเปา |
| 17) นางเป๊ก | 18) นางชาน |
| 19) นางงั้น | 20) นางหมู |
| 21) นางยวง | 22) นางจา |
| 23) นางสุ | 24) นางปัด |

- | | |
|-------------|-------------|
| 25) นางแสบ | 26) นางทุ้ง |
| 27) นางใบ | 28) นางนวล |
| 29) นางผุย | 30) นางแตะ |
| 31) นางเหิด | 32) นางหยัน |
| 33) นางต่ำ | 34) นางโท |
| 35) นางพาย | 36) นางหา |
| 37) นางเจิง | 38) นางเขิบ |
| 39) นางมี | 40) นางฮัก |
| 41) นางค่อน | 42) นางจิ้ม |
| 43) นางผัด | 44) นางกาบ |
| 45) นางยั้ง | 46) นางแสบ |
| 47) นางนุง | 48) นางคำ |
| 49) นางคาย | 50) นางข่าย |

กลุ่มที่ 6 กลุ่มดูแลและรักษาพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาทำงาน ชาวเมืองหม้าอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รับอาสานงานในส่วนนี้ทั้งหมด โดยมีกัน 24 คน มีชื่อดังนี้

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) นายพาย | 2) นายถ่อน |
| 3) นายกอน | 4) นายมุง |
| 5) นายมา | 6) นายโม |
| 7) นายถา | 8) นายตา |
| 9) นายจำ | 10) นายเย็น |
| 11) นายผอง | 12) นายยั้ง |
| 13) นายเฮื่อน | 14) นายบ่อน |
| 15) นายมุง | 16) นายคาด |
| 17) นายเปย | 18) นายแยง |
| 19) นางเทา | 20) นางทา |
| 21) นางเก็ง | 22) นางมูน |
| 23) นางสก | 24) นางสอนสี |

คนทั้ง 6 กลุ่มนี้ได้ช่วยกันทำอย่างตั้งอกตั้งใจ ต่างพร้อมใจไม่ให้มีการ พุดคุยในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลในระหว่างทำงาน คือต่างพากันพุดคุยกันในสิ่งที่ดีๆ เป็นมงคลกันทั้งนั้น ส่วนคนที่เป็นผู้นำทางการทำงานอีก 10 คนที่เหลือจากเมืองยี่ นั้นก็ได้คอยอยู่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มคนทั้ง 6 คือ ถ้ากลุ่มใดขาดแคลน กำลังคน ทั้ง 10 คนนี้จะคอยเข้าช่วยเหลือแทนที่

เมื่อทุกคนได้ทำบุญถวายทานเสนาสนะที่ช่วยกันทำมาตลอดเวลา 3 เดือน กว่าๆ นี้ และรับศีลรับพร จากครุบาเจ้าทั้ง 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็ได้หยาดน้ำ ลงดิน (กรวดน้ำ) เพื่อบอกให้พระแม่ธรณี ตลอดจน หม่อมวลเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย ให้ได้รับรู้รับทราบไว้เกี่ยวกับการอธิษฐานของแต่ละคนที่ได้อธิษฐานไว้นั้น บางคนก็ อธิษฐานจิตขอให้เป็นเจ้าของ (พระสงฆ์) ที่ปฏิบัติธรรมในชาติต่อๆ ไป บ้างก็ขอให้เกิดเป็นเจ้าคนนายคนใน ชาติต่อ ๆ ไป บางคนก็ขอให้ได้เป็นหมอเพื่อ จะได้มาดูแลคนในชาติต่อๆ ไป บ้างก็อธิษฐานขอให้ได้เกิดมา พบปะและร่วมชาติ กันในชาติต่อๆ ไป

“เออนี่นะ”... ลุงน้อยเมืองอื่นพูดส่ายขึ้น “ในครั้งนั้นก็ยังมีคนกิเลสหนา ปัญญาหยาบ หรือพวก ลูกหลานของพระเทวทัตมาเกิด เขาคอนี้มาคอยที่จะขัดขวาง การก่อสร้างบุญครั้งนี้ของหมู่คนทั้ง 6 โดยการมา คอยดักข่มทำร้าย เวลาที่หมู่คนทั้ง 6 กลุ่มเลิกจากการธุดงค์แล้วต่าง ๆ พอเห็นใครที่เดินกลับออกมาจาก บริเวณที่ ทำงานกันนั้นแล้ว เขาคอนี้ก็จะรอโอกาสเข้าไปทุบตีทำร้ายต่างๆ จนบางคนถึงกับ ต้องพิการทาง ร่างกายไปเลยก็มี เช่นที่เกิดขึ้นกับนายพวย ในกลุ่มที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่ดูแลรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาล นั้น ได้ถูกทำร้ายจนเขาต้องมาตาย เป็นคนสะลึมสะลือไป (มีอาการเบลอ เหม่อลอย) คนที่กิเลสหนาปัญญา หยาบนี้มีชื่อว่า นายทุ้ง เน้อ (นะ)

นายไพศาลเหย (นี่นะไพศาล) ด้วยแรงอธิษฐานของแต่ละคนก็ได้ส่งผล ให้คนทั้งหมดที่ได้ร่วมสร้างวัด พระพุทธบาทตากผ้าในครั้งนั้น ได้มาเกิดตามแรง บุญแรงกรรมของแต่ละคนเขา ดังนี้

ครุบาเจ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้ง 6 รูป เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า

- 1) ท่านสาธุเจ้ากัญจนะ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาพรหมา อยู่วัดพระบาทตากผ้า นั้น แหละ (มรณภาพแล้ว) อ้อ.. (ผมไพศาลได้รำพึงขึ้นเพราะ ได้รู้จักครุบานั่นเอง)
- 2) ท่านสาธุเจ้าญาณะ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาอินทจักร อยู่วัดวนาราม น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 3) ท่านสาธุเจ้าเตวิโซ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาคัมภีระ อยู่วัดพระธาตุคุดน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 4) ท่านสาธุเจ้าอุบลโลก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาศรีวิชัย อยู่วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 5) ท่านสาธุเจ้าเตโช เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาเกษม อยู่ป่าเสี้ยว ไตรลักษณ์ฮันเน้อ (อยู่ สำนักสุสานไตรลักษณ์นั้นนะ) อ.เมือง จ.ลำปาง (มรณภาพแล้ว)
- 6) ท่านสาธุเจ้าถาวรโร เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาโสภา อยู่วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)

กลุ่มคนที่เป็นผู้นำการก่อสร้างจากเมืองยี่ทั้ง 12 คน เกิดมาในโลกมนุษย์ ในชาตินี้ มีชื่อดังนี้

- 1) นายชื่นใหญ่ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบามงคลญาณมณี อยู่วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 2) นายชื่นน้อย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครุบาลิงฆะ อยู่วัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

3) นายลา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปัน อยู่วัดหนองจาง อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

4) นายคัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคำจันทร์ อยู่วัดหนองซิว อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

5) นายจื้อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาไชยลังกา อยู่วัดศรีชุม บ้านผามาวัว อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

6) นายเปียง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาป่า ปาระมี อยู่วัด สะปุ่นหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

7) นายแอนด์ใหญ่ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสุตใจ อยู่วัด ป่าซางงาม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

8) นายแอนด์น้อย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาชุ่ม อยู่วัด ชัยมงคล บ้านวังมุย อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

9) นายเป็งใหญ่ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาไชยวงศ์ อยู่วัด พระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

10) นายเป็งน้อย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาธรรมชัย อยู่วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)

11) นายกายใหญ่ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอ้าย อยู่วัด สะปุ่นน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

12) นายปัก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาตรี อยู่วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

กลุ่มคนจากเมืองลัมมะผู้มีหน้าที่แผ้วถางทั้ง 70 คน นั้น เกิดมาในโลก มนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า

1) นายยั้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคำ อยู่วัดดงหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

2) นายแปง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาตีบ อยู่วัดหัวฝาย อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (มรณภาพแล้ว)

3) นายผด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอุปละ อยู่วัดพระธาตุ คอยแต อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

4) นายเงา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคันธา อยู่วัดต้นฝิ่ง อ.หนองล่อง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

5) นายบุง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปวน อยู่วัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

6) นายแก้ว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาศรีวิลาส อยู่วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

- 7) นายแก้ว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ขุนสันสาระทนต์ โนนานนท์ อยู่ในเมืองลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 8) นายพรหม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้กลับเป็นผู้หญิงชื่อ บัวผัน โนนานนท์ อยู่ในเมืองลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 9) นายสา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาชา อยู่วัดฉางข้าวน้อย เหนือ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 10) นายป่า เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาธรรมวงศ์ อยู่วัด สันกำแพง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 11) นายเตา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาพรหมเสน อยู่วัด สะปุ่น้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 12) นายปิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาจัน อยู่วัดอินทิล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 13) นายเปิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาชนะชัย อยู่วัด ป่าซางงาม อ.ป่าซางงาม จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 14) นายเป็ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอินแก้ว อยู่วัดอินทิล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 15) นายป้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาฟู อยู่วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 16) นายกน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสม อยู่วัดหนอง นาม อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 17) นายกุก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเมธา อยู่วัดบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 18) นายบวก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอุปละ อยู่วัด หนองหอย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 19) นายจำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปัญญา อยู่วัด หนองหอย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 20) นายเพื่อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบากุก อยู่วัดหนองหอย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 21) นายคำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอินทนต์ อยู่วัด ฉางข้าวน้อยปายาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 22) นายทา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาป็น อยู่วัดกอม่วง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 23) นายจั้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสีทิ อยู่วัดทุ่งน้อย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)

- 24) นายไซ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเมืองใจ อยู่วัดบ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 25) นายชัต เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอุต อยู่วัดป่าสีน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 26) นายก้อง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสม อยู่วัดทุ่งน้อย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 27) นายพัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาวงศ์ อยู่วัดบ้านดง หลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 28) นายเปา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบายศ อยู่วัดท่าช้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 29) นายซื่อ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปัญญา อยู่วัดบ้านดง หลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 30) นายขอด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคำ อยู่วัดบ้านดง หลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 31) นายฮอด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสุรินทร์ อยู่วัดหลวง ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 32) นายปี เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบามูล อยู่วัดต้นผึ้ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 33) นายเชียม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสุมนเณ อยู่วัดบ้าน โส้งหลวง อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 34) นายเสน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสังวรณ อยู่วัดสำนัก สังวรารามป่าดำ อ. บ้านโฮ้ง จ. ลำพูน
- 35) นายหยาด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาชัยยะลังกา อยู่วัดพระธาตุเก่งสร้อย จ. ตาก (มรณภาพแล้ว)
- 36) นายเหมย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอภิชัยขาวปี อยู่วัดพระบาทผาหนาม อ.ลี้ จ. ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 37) นายปะ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ขุนกันชนะชน หรือ ส่างกะนะ อยู่เมืองเชียงใหม่ คนนี้ตัวลู่ๆ ไม่ชอบบอกที่อยู่เพราะเมืองเชียงใหม่รู้จักดี แล้วเน้อ
- 38) นายปั้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบานุญมา อยู่วัดบ้านโฮ้ง หลวง อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 39) นายอาบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสวน อยู่วัดผาผ่า อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (มรณภาพแล้ว)
- 40) นายอุ่ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาตุ้ย อยู่วัดห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (มรณภาพแล้ว)

- 41) นายเฟื้อ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอินตะ อยู่วัดบ้านใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (มรณภาพแล้ว)
- 42) นายปัด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคำมูล อยู่วัดแม่สาร บ้านตอง อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 43) นายสิงห์เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคำมูล อยู่วัดหนองหล่ม อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 44) นายใจ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบานวล อยู่วัดแม่สาร บ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 45) นายนิ้ว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาบุญปิ่น อยู่วัดธรรม สังเวช บ้านหนองสะลีก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 46) นายแยง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาศรีวิชัย อยู่วัดแม่ก้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 47) นายจอน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเฝ้า อยู่วัดร่องซุด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 48) นายฝา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาไผ่ อยู่วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 49) นายเอิบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคง อยู่วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก (มรณภาพแล้ว)
- 50) นาย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสิน อยู่วัดใหม่มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ตาก (มรณภาพแล้ว)
- 51) นายปิ่น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอุ่น อยู่วัดมณีบรรพต อ.เมือง จ.ตาก (มรณภาพแล้ว)
- 52) นายหอม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปลั่ง อยู่วัดมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ตาก (มรณภาพแล้ว)
- 53) นายใจ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเบี้ยว อยู่วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก (มรณภาพแล้ว)
- 54) นายมา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปินตา อยู่วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 55) นายตาบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาหล้า อยู่วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (มรณภาพแล้ว)
- 56) นายเชิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายไข่ ลังกาพันธ์ อยู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)
- 57) นายฟู เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายมานพ ลังกาพันธ์ อยู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

58) นายเสก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายซอน นันทขว้าง อยู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

59) นายสุ่ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้กลับชาติเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า นางจันทร์หอม ลังกาพันธ์ อยู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

ทั้ง 4 คนนี้ ผู้คนเขารู้จักกันดี ตัวข้าไม่ชอบออกที่อยู่ที่ชัดเจนให้ เออ! นายมานพ ลังกาพันธ์ นี้ ผมรู้จักครับ ลุงน้อยเมืองอื่น ก็ยอมรับ

60) นายหมาน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายวสันต์ เลิศธรรมเทวี อ้อ! คนนี้ ผมก็รู้จัก ผม (นายไพศาล) ได้ตอบขึ้นก่อนลุงน้อยเมืองอื่นก็ได้ยอมรับ

61) นางตง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางจันทร์สว่าง เลิศธรรมเทวี อ้อ! คนนี้ คุณนายท่านวสันต์ เลิศธรรมเทวี ผม (นายไพศาล) รู้จักท่าน ลุงน้อย เมืองอื่นก็ยอมรับ

62) นางแสบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า เจ้าแม่จามเทวี เจ้าเมืองคน แรกของ เมืองลำพูน อ้อ! ผมก็รู้จัก ตัวองค์ท่านมรณกรรมไปตั้ง 1,000 กว่าปีแล้ว ลุงน้อยเมืองอื่นก็ตอบว่า ใช่แล้ว

63) นายนั้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางทัศนีย์ ลังการพันธ์ อ้อ! คุณนายท่านมานพ ลังกาพันธ์ ลุงน้อยเมืองอื่นตอบว่า ใช่แล้ว แล้วยอมรับ ๆ

64) นางจันโถ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางแก้ว แซ่ตั้ง

65) นางวาด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสุพร แซ่ตั้ง ทั้งสองคนนี้อยู่บ้านเลขที่ 165 ถ. ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย

66) นางเมิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสะอาด คำทวน

67) นางผด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางอารีย์ คำทวน ทั้งสองคนนี้อยู่บ้านเลขที่ 51/1 ต.คุ้มพร้อม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

68) นางจี้ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสมศรี อาทะโร ประยูร อยู่บ้านเลขที่ ท 105 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

69) นางเจย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางอุบล ทองคำช้อยู่บ้าน เลขที่ 97/3 หมู่ที่ 4 บ้านอิฐ อ.เมือง จ.ชลบุรี

70) นางแถ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสูเออง แซ่อึ้ง อยู่บ้านเลขที่ 92/25 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเมืองเจ็ดริน ผู้รับหน้าที่ปั้นดินก่ และตัดหินศิลาแลง ก็มีด้วยกันอยู่ 24 คน เกิดมา ในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า

1) นายปัก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาขาว อยู่วัดสันป่ายาง หลวง อ.เมือง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

2) นายถาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาอินทร (พระครูปัญญา ธรรมวัฒน์) อยู่วัดสันป่ายาง หลวง อ.เมือง จ.ลำพูน

3) นายปาเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเป็รื่อง โจรจนกุล (มรณ กรรมแล้ว) คน ๆ นี้เป็นข้าหลวงป่าซาง คนป่าซาง เขารู้จักดี ตั้งนั้นตัวข้าก็ไม่ขอ บอกที่อยู่เช่นกัน ลุงน้อยเมืองอื่นพูดขึ้น

4) นายแก้ว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายหอม พรหมสิงห์ (มรณกรรมแล้ว) คน ๆ นี้เป็นข้าหลวงป่าซาง คนป่าซาง เขารู้จักดี ก็ไม่ขอบอกที่อยู่ เช่นกัน ลุงน้อยเมืองอื่นพูดขึ้น

5) นายก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายโสภณ รักรัษราษฎร์ เป็นข้าหลวงป่าซางเช่นกัน ชาวป่าซางรู้จักดีแล้ว (ลุงน้อยเมืองอื่น)

6) นายคุ่ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสิงห์ชัย อยู่วัดป่า ซางงาม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

7) นายหวาย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเชื่อนคำ อยู่วัด พระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง เออ! ครูบาคณะนี้ผมรู้จักครับ (นายไพศาล) ลุงน้อยเมืองอื่นก็ยิ้ม นิด ๆ รับ

8) นายตบใหญ่ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเหล่น จันทรเจือจุน

9) นายตวง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้กลับชาติเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า นางกิมสุข จันทรเจือจุน

10) นายดำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเสรี จันทรเจือจุน

ทั้งสามคนนี้อยู่บ้านเลขที่ 144/1 - 2 บ้านท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

11) นายแปงสี เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์ชวลิต อยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

12) นายเถื่อ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาหมุ่น อยู่วัดพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

13) นายตก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเสงี่ยม อยู่วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

14) นายคำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาลำไย อยู่วัดทุ่งลาหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

15) นายมูล เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์แสวง อยู่วัด พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อ้อ! ท่านพระอาจารย์แสวง ผม (นาย ไพศาล) รู้จักดี ลุงน้อยก็ยิ้มรับ

16) นายเริง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สนิท อยู่วัด ห้วยบง อ.ลี้ จ.ลำพูน

17) นายหวัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาคำ อยู่วัดทาสบเมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

18) นายฮอม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาเมืองแก้ว อยู่วัดปทุม สรราราม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

19) นายบน้อย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาแก้ว อยู่วัด อินทขิล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (มรณภาพแล้ว)

20) นายหมวก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาท่า อยู่วัดกิตติวงศ์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

21) นายขึ้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาต่วน อยู่วัดศรีอุบล รัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

22) นายมัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาทอง อยู่วัดศรีอุบล รัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

23) นายหวาด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาไพบูลย์ อยู่วัด ไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

24) นายอุ้นแสง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาณรงค์ อยู่วัด ราษฎร์ประชุมชนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กลุ่มเมืองแม่ กลุ่มผู้มีหน้าที่ตกแต่งแกะสลักประดับประดาซุ้มอุโมงค์ ให้มีลวดลายสวยงาม กลุ่มนี้ทั้งหมดมีด้วยกัน 14 คน และได้เกิดมาในโลกมนุษย์ ชาตินี้มีชื่อดังนี้

1) นายตัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเกรียงไกร อุ้นแก้ว

2) นายปัด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายพิพัฒน์ ทะนันไชย

3) นายแสน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายบรรจง ไชยหาญ

ทั้งสามคนนี้ ลุ้งน้อยเมืองอื่นได้บอกว่า อยู่บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

4) นายสุ่ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาแหวน อยู่วัดเจติย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

5) นายเจย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาปิ่น อยู่วัดพวงคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน อ้อ! องค์นี้ผมรู้จัก ลุ้งน้อยเมืองอื่นก็ยอมรับ

6) นายซอน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาวิริยง อยู่วัดธรรม มงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

7) นายนวล เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สาธิต อยู่วัด วชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (มรณภาพแล้ว)

8) นายตั้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์ชาย อยู่วัด วชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

9) นายยศ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์บุญชุม อยู่วัด เบญจมบพิตรฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10) นายเป็งปิด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สิงห์คำ อยู่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

11) นายเมือง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์น้ำ อยู่วัด เบญจมบพิตรฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

12) นายขำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์ธงชัย อยู่วัด พระธาตุตอดยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13) นายขัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สุจินต์ อยู่วัด อานันทเมตตายาราม อ.เมือง อาระฮัน ประเทศสิงคโปร์

14) นายหล้า เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์มิตร อยู่วัด อุดตมะมาราม อ.ปาเซมัค รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มเมืองมะโน มีหน้าที่สุมไฟเพื่อป้องกันและไล่สัตว์ร้ายต่างๆ และดูแล ไม่ให้คนที่มึกเลสหนาเข้ามา รบกวนาย กลุ่มนี้มีทั้งหมด 56 คน และได้มาเกิดในโลก มนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า

- 1) นายปึก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายสงว เห็นความดี
- 2) นายยัง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้กลับชาติเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า นางชั้น เห็นความดี
- 3) นายเต็ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายสุชาติ เห็นความดี ทั้งสามคนนี้ ลุ้งน้อยเมืองอื่นได้บอกว่าจะอยู่บ้านเลขที่ 86/85 บ้านบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
- 4) นายยีน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายอุดม นะสี
- 5) นายซึก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายอาคม นะสี ทั้งสองคนนี้ลู้งน้อยเมืองอื่นได้บอกว่าจะอยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- 6) นายบัต เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์จันทร์ อยู่วัด โพธิ์กลาง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
- 7) นายฮุม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายอินเกตุ อังกะสิทธิ์ อยู่ป่าซาง
- 8) นายชู เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายสาม อังกะสิทธิ์
- 9) นายหมั่ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายหมื่น วงศ์สาม
- 10) นายพาน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายถวิล ท้าวลอม
- 11) นายสุ่ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายแทน ศิริทิพากร
- 12) นายเบ้า เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายสนั่น หมื่นแก้ว
- 13) นายอุ่น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายปรีชา อุนจะนำ
- 14) นายหมู เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเสรี ลังกาพันธ์
- 15) นายฟุ้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเสรี สุขเสรีฐ คนหมูนีตัวข้า (ลู้งน้อยเมืองอื่น) ไม่ชอบบอกที่อยู่ เพราะคนในโลกมนุษย์ รู้จักกันดี
- 16) นายไอน์ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายประจัน โรจนพานิช
- 17) นายเนิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายถวิล เนียมแสง
- 18) นายไฮ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายอมร ไชยโรจน์
สามคนนี้ ตัวข้า (ลู้งน้อยเมืองอื่น) ก็ไม่ชอบบอกที่อยู่เพราะเป็นหน้าที่คนอื่น จะบอกให้เหมือนกัน
- 19) นายฟอง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายคำป็น อินทร์แสง คนนี้รู้จักกันแล้วนะ ตัวข้า (ลู้งน้อยเมืองอื่น) จะไม่บอกที่อยู่
- 20) นายเมือง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายชาย ทองปน
- 21) นายแก้ว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นทหาร ชื่อ นายสุวัฒน์ นันทวงศ์
- 22) นายใจ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายวิษณุพันธ์ จูแรงบุญ
- 23) นายชั้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายประดิษฐ์พร วงศ์เจริญ
- 24) นายถีน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายศักดา ลาภเจริญ
- 25) นายโมะ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเพชร กิตติวรวัฒน์
- 26) นายวัง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายแสงอรุณ ดีมาก

27) นายจัด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายโรจน์ นิพพาเย คนหมูนี่ ตัวข้า (ลุงน้อยเมืองอื่น) จะไม่บอกที่อยู่เพราะเป็นหน้าที่ของ คนอื่นจะบอก ให้เอง

28) นายวัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์ชาญชัย อยู่วัด สัมฤทธิ์บุญ อ.วังหิน จ.แพร่

29) นายสุน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สวรรค์ อยู่วัด ห้วยข้าวกล้า อ.จุน จ.พะเยา

30) นายเพื่อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์บุญมี อยู่วัด ถ้ำเสาหิน อ.แม่สาย จ. เชียงราย

31) นายตีเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์ทองทิพย์วัดพิชัย วิเวก นามะเฟื่อง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

32) นายยอย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์ทวี อยู่วัด ดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

33) นายหมง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์คำมาย อยู่วัด สว่างอารมณ์ นาแพง อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

34) นายบ้ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์บุญเย็น อยู่วัด พระนอนม่อนช้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

35) นายจ้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์อำพล อยู่วัด เทพนมิตรทุ่งสว่าง จำปาโมง อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี

36) นายน่วม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สิงห์ชัย อยู่วัด เขตพุนฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

37) นายเสื่อง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สุริโยธิน อยู่วัดเทพนิมิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

38) นายสิงห์ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์สมมาตร อยู่ที่ไหนให้ไปถามพระอาจารย์ สุริโยธิน เขาจะบอกให้ ลุงน้อยเมืองอื่นกล่าวไว้

39) นายแสน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาจื่อน อยู่วัดป่าตาล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อ้อ! ครู บำองค์นี้ผมรู้จักครับ ผม (นายไพศาล) กล่าวกับนายน้อย เมืองอื่น

40) นายรุ่ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายจรัส อังกสิทธิ์

41) นายทิ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายสว่าง ธรรมไชย

42) นายอ้ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายพงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

43) นายฮาด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายเสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

44) นายถ้ำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายจรัสพงศ์ นันทขว้าง

45) นายไซ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายพงศ์พันธ์ นันทขว้าง

46) นายนาค เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายสมบูรณ์ กิตติภาวงศ์

47) นายฟัก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายวิโรจน์ อังกสิทธิ์

48) นายอุ่ม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายตีบ สุรินทร์คำ

49) นายแถ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายนพดล จอมจันทร์ยอง

50) นายเถือ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายอดิศร นันทชัยพันธ์

51) นายคำนั้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายอนุชา ลังกาพันธ์

52) นายปุง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายบรรเลง อุณจะนำ

53) นายเอิบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายรักเกียรติ กองปาง

54) นายอม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายธวัช สิริทิกุล

55) นายสอ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายไพโรจน์ สิทธิชัยยากุล

56) นายหล้า เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นายบรรเจิด เกตรานนท์

คนกลุ่มนี้ บางคนล่าม (นายไพศาล) ก็รู้จักชื่อที่อยู่แล้วในส่วนที่ยังไม่ รู้จักชื่อที่อยู่ ก็จะเป็นหน้าที่ของ
คนอื่นที่จะบอกให้หลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปแล้ว

กลุ่มเมืองเฝ้า มีหน้าที่ทำกับข้าวหุงหาอาหารมาเลี้ยงกันเวลาทำงาน ซึ่ง กลุ่มนี้มีการแบ่งหน้าที่
ออกเป็นสองอย่างคือ

1. ทำกับข้าวหุงหาอาหาร 50 คน

2. เป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาทำงาน 24 คน

กลุ่มที่ได้รับส่วนในการทำกับข้าวหุงหาอาหาร 50 คนนี้ ได้เกิดมาในโลก มนุษย์ชาตินี้มีชื่อดังนี้

1) นางจิ้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางรัตนา สมบุญธรรม อยู่โรงเรียนมนตะเสรี ต.สำโรง
เหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

2) นางเขียว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางอุทิศ ศรีวรรณเลิศ อยู่ป่าซาง (มรณกรรมแล้ว)

3) นางขา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางรัชนี ชุ่มดวง

4) นางดง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางชูชื่น ศิระวงศ์

5) นางเย็น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางกรองทอง อานุกาฬสโมสร

6) นางปุ่น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเทพี วรรณมะกอก

7) นางสอน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางบุญชุม หล้าดวงดี

8) นางเต้า เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางศรีรัตน์ อุณจะนำ

9) นางเจ้น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางบุญปั้น กิตติภาวงศ์

10) นางบัว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสุนีย์ ท้าวลอม

11) นางเฮว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเบญจพร เลิศเมธากุล

12) นางผา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเบญจมาภรณ์ ทั้นเที่ยงธรรม

13) นางทุ้ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางนวลสวาท ลังกาพันธ์

14) นางเอ็ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางทิพวรรณ ลังกาพันธ์

15) นางแบ่ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเสาวภา อังกสิทธิ์

16) นางเปา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางแสงหล้า สุภายอง

17) นางเป็ก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเปา วงศ์สาม

18) นางขาน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสุทิน อุณจะนำ

19) นางจัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางจันทร์ฟอง งามเถื่อน

- 20) นางหนู เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเกียงคำ ไชยเวียง
- 21) นางยวง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางนิจศรี ทันน้อม
- 22) นางจา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเจียมจันทร์ อุดมสม
- 23) นางสุ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางมลฤดี บุญรัตน์พันธ์
- 24) นางปัด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางลัดดา ศิริทิพากร
- 25) นางแส เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางนันทนา โสมพี
- 26) นางทุ่ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางแสงจันทร์ ชมภูลาว
- 27) นางใบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางอุมา บุรณะสิงห์
- 28) นางนวล เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางรัตนา บุรณะสิงห์
- 29) นางพุย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางศิริวรรณ สุขเสริฐ
- 30) นางแตะ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเอมอร ญาณวุฒิ
- 31) นางเหิด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางมาลัย สุทธิชัยยากุล
- 32) นางหยัน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางวนิดา วงศ์สาม
- 33) นางต่ำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางโสภา เมืองสุวรรณ
- 34) นางโท เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางจันทร์ดี มงคลเทพ
- 35) นางฟาย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางศิริลัย อุ่นอินทร์ตะ
- 36) นางหา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางอารีวรรณ มนุสุข
- 37) นางเจิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสมทรง กันจินะ
- 38) นางเข็บ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางพรรณณี ไตวิชัย
- 39) นางมี เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางธนาภรณ์ อภิวัฒนากร
- 40) นางฮัก เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางประกายคำ คำหยาด
- 41) นางต่อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางประไพ บัวคลี่

คนกลุ่มนี้ ตัวข้าไม่ชอบบอกที่อยู่ เพราะบางคนตัวล่ำมที่รู้จักแล้วเช่นกัน ในส่วนที่ล่ำมยังไม่รู้จักชื่อที่อยู่ จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นจะบอกให้เนื้อ (ลუნ้อย เมืองอื่นได้กล่าวไว้)

42) นางจิม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางศรีมัว ธิวงค์ อยู่บ้าน เลขที่ 48/6 ซ.ธารน้ำทิพย์ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

43) นางผัด เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ได้เกิดเป็นผู้ชายมีชื่อว่า นายเดชสี ธิวงค์ อยู่ที่ไหนนั้น ให้ไปถาม นางศรีมัว เขาจะบอกให้

44) นางกาบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางสมคิด เกิดภักดี อยู่บ้านเลขที่ 38/73 ซ.ประสิทธิ์ชัย ถ.รามอินทรา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

45) นางผิง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางเสียม แซ่ซื่อ อยู่บ้าน เลขที่ 77/25 ถ.วัดไผ่เงิน ซ.รมไผ่เงิน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

46) นางแสบ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางมาเรียม จันทรทอง อยู่บ้านเลขที่ 273 ถ. ประชาอุทิศ ซ.ชมทรัพย์ แขวงทุ่งครุ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ

47) นางนุง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางประนอม โกสัยกานนท์ อยู่บ้านเลขที่ 52 ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

48) นางคำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางนภวัน บัวสาย อยู่บ้าน เลขที่ 254 ถ.ท่าอุเทน - นครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

49) นางคาย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางวิจิตรา เฉลียวบุญ อยู่บ้านเลขที่ 256/38 หมู่ที่ 1 ซ.แฟลตรถไฟ กิโลเมตรที่ 11 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ

50) นางชาย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางจุฬาลักษณ์ นีรัตน์พันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 123/722 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กลุ่มเมืองหม้ออีกส่วนหนึ่งที่รับอาสาเป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลในการ เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาทำงาน มีทั้งหมด 24 คน ได้เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อดังนี้

1) นายพาย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาบุญภาค อยู่วัด ศิริบรรพต อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

2) นายถ่อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า ครูบาสุทัศน์ อยู่วัด สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

3) นายกอน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า ปิยะ เนตรวิเชียร

4) นายมุง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า อุทัย เจษฎาพันธ์

5) นายมา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า ดำริ ดำรงค์ศักดิ์

6) นายโม เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า สุพจน์ วุฒิการณ์

7) นายถา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า ธีระ ศิริสันทนะ

8) นายตา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า สุกิจ ทิพพิพากร

9) นายจำ เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า วิชัยวุฒิ เลี้ยงสว่างวงศ์

10) นายเย็น เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า เฉลิมชัย ชูเมือง

11) นายผอง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า วชิระ บกพิบูลย์ หรือ บกวิบูลย์ (ฟังไม่ชัด)

12) นายยัง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า อำพล จินดาวัฒนะ

หมู่ที่เป็นหมอนี้ ตัวข้าไม่ขอบอกที่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ จะบอกให้ หลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปไม่นาน

13) นายเฮื่อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า ชาญวิทย์ เลิศเมธากุล หมอคนนี้ลุงไม่ขอบอกที่อยู่นะ เพราะล่ำมรู้จักดีแล้วผมก็ตอบว่า ครับ ผมรู้จักดี

14) นายบ่อน เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า พระอาจารย์แสวง อยู่วัดป่าประชาพิณิจ ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร

15) นายมง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า พระอาจารย์บุญส่ง อยู่วัดศรีชมชื่น สีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

16) นายคาค เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ มีชื่อว่า พระอาจารย์เจริญ อยู่วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

17) นายเปย เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ มีชื่อว่า พระอาจารย์ทองคำ อยู่วัดอุทยานวิปัสสนาระแง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

18) นายแยง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นหมอมือชื่อว่า พระอาจารย์ ภิญโญ อยู่วัดนันทาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

19) นางเทา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า นางรุ่งจันทร์ พันธงาม อยู่บ้านเลขที่ 153/11 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

20) นางทา เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นทหารแม่หญิง (ผู้หญิง) มีชื่อว่า พิมพ์พิมล สุดดี อยู่บ้านเลขที่ 32 ถ.ทุ่งต้อม ต. ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

21) นางเก็ง เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นทหารแม่หญิง (ผู้หญิง) มีชื่อว่า กาญจนา สอนธรรม อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ต. บางชะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

22) นางมนู เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า สุรี เจียมศุภฤกษ์ อยู่บ้าน เลขที่ 38 ถ.โทรบุรี ซ.49 ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

23) นางสาว เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่า สุดา อิศรากร อยู่บ้าน เลขที่ 9 ซ.วชิรธรรมสาธิต 32 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

24) นางสาวอนสี เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ เป็นตำรวจแม่หญิง (หญิง) มีชื่อว่า สิริยุพา จารุเสน อยู่บ้านเลขที่ 37 ซ.เทศา แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อพูดจบแล้วลุงน้อยเมืองอื่นได้พูดว่า “สำหรับ นางทุง ที่เป็นคนกิเลส หนา ได้ทำบาปกรรมโดยได้ แอบทุบตีทำร้ายหมู่คนที่เขาได้มาช่วยการสร้าง วัดพระพุทธบาทตากผ้าในครั้งนั้น เขาก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ ตลอดมาเช่นกัน จนปัจจุบันนี้ เขาก็ได้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์แล้ว มีชื่อว่า นายเกรียงไกร ศักดิ์ศรีบุญดี อยู่บ้านเลขที่ 15/23 บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขาได้รับวิบากกรรมอันนี้อยู่ โดยได้รับมาตั้งแต่กำเนิดเลยได้รับวิบากกรรมแบบไหนอย่างนั้น ถ้าคนในโลกมนุษย์อยากรู้ ก็ไปดูเอาเอง เตอะ (เถอะ) ซึ่งวิบากกรรมของเขาส่วนนี้จะเบาบางลงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสอง ให้อภัยเป็นทานกันไป ในที่สุดวิบากกรรมอันนี้ก็ยุติกันในชาตินี้เอง”

“เฮ้อ..” ลุงน้อยเมืองอุ้นหยุดพูดไปนิดหนึ่ง ก่อนจะมองมาที่ผมแล้ว พูดต่อไปว่า “นี่ละล่ำในเมืองมนุษย์ (นายไพศาล) หากแม้ว่าล่ำได้มีโอกาสพบ กับบุคคลต่าง ๆ ที่ตัวเข้าได้บอกชื่อไปนี้ ก็ขอช่วยบอกให้ เขาทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เพราะบางคนก็หลงอยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญ หลงรูป หลงนาม หลงของกู ตัวกู ขอให้เขาเหล่านั้นหมั่นรักษาศีล ทาน ภาวนา โดยสม่ำเสมอ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 227 ขอให้ทำกันให้ดี ที่สุดเท่าที่จะทำได้เถิด แล้วทุกคนจะได้เกิดภพหน้า ชาติหน้าได้เป็นมนุษย์อยู่ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทาง คดีโลกและศีลธรรม”

จากนั้นลุงน้อย ก็ได้บอกชื่อและเรื่องราวของภพชาติภพหน้าของแต่ละคน ให้ผมได้ทราบไว้แล้วคุณลุงน้อยเมืองอื่นก็ได้มีเมตตา บอกบุญกรรมของแต่ละคน ที่มีในอดีตชาติและเรื่องของการกรรมเวรในส่วนที่มีมา

กระทบต่อชาตินี้ ซึ่งในส่วน ที่ไม่ดีที่มีในอดีตชาติ และที่จะมากระทบในชาตินี้ ท่านก็ได้บอกถึงวิธีแก้ไขให้ กับผมได้ทราบไว้เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ หากบุคคลผู้มีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่อง วัดพระพุทธรูปตากผ้านี้ มีความสนใจ ต้องการรู้ต้องการทราบในรายละเอียด ก็ขอให้ติดต่อมาทางผม (นายไพศาล) เพื่อผมจะได้พิจารณาบอกเป็น รายๆ ไป

“เออ นี่นะไพศาล... หากแม้ว่าบุคคลต่างๆ ที่บอกรายชื่อไป ยังหลงอยู่ใน ลภ ยศ สรรเสริญ และทำตรงกันข้ามกับที่ว่านี้ คือได้ทำบาป กรรม ผิดศีล ผิดธรรมอย่างหนัก เขาเหล่านั้นชาติหน้าจะต้องเสวยวิบากได้ เกิดเป็นอย่างอื่น ที่ต่ำกว่ามนุษย์ เช่น สัมภเวสี สัตว์เดรัจฉาน อย่างไม่ต้องสงสัย”

“เฮ้อ...” แล้วลุงน้อยเมืองอื่นยิ้มออกมาที่มุมปาก มองมาที่ผมแล้วพูดว่า “นี่นะล่ำในเมืองมนุษย์ เรื่องวัดพระพุทธรูปตากผ้าที่ตัวข้าฯ เล่าให้ฟังนี้ เมื่อไปโลกมนุษย์ก็ขอให้ล่ำมาบอกหรือเปิดเผยให้ใครทราบเพราะยังไม่ถึงเวลา คือบางคนบางชื่อที่ข้าฯ ได้บอกไป ยังไม่มาอยู่ตามที่บอกนี้ คือเขาเหล่านั้นยังอยู่ ที่อื่น เวลาที่จะเปิดเผยและบอกให้คนในโลกมนุษย์ได้ทราบก็คือ อีก 4-5 ปี ในโลกมนุษย์ข้างหน้านี้ และที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อถึงเวลานั้น จะมีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเสด็จมาโดยมนุษย์เป็นสื่อนำมาให้ทราบไว้บูชาที่ วัดพระพุทธรูป ตากผ้า นั้นเอง และคนที่ได้บอกชื่อไปนี้ ก็ได้ย้ายมาอยู่ตามบ้านเลขที่ ที่ตัวข้าฯ ได้บอกไว้อัน หมายความว่า ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเรื่องนี้แล้ว ก็ขอให้ไพศาลผู้เป็นล่ำ หาเวลาและโอกาสเปิดเผยให้โลกมนุษย์ได้ทราบเนื้อ ขอให้ล่ำรับคำตัวข้าฯ ได้ไหม” ผม (นายไพศาล) ก็ได้รับคำไว้ ลุงน้อยเมืองอื่นก็แสดงความดีใจ ทางใบหน้าพร้อมกับหัวเราะขึ้นมา “เอาละเรื่องที่ข้าฯ น้อยเมืองอื่น จะเล่าก็มีเท่านี้”

จากนั้นลุงน้อยก็ได้ให้พรกับผม โดยผมก็ยกมือไหว้รับเอาพรนั้น จากนั้นลุงน้อยก็ได้หันมาพูดกับท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราช เสร็จแล้วท่านทั้งสองก็ได้ลาจากที่นั่น แล้วได้พาตัวผม (นายไพศาล) ไปยังที่อื่น ๆ อีก เมื่อได้เรื่องมามากแล้ว ครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้พาตัวผมกลับ การกลับมานี้ก็มาโดยลักษณะลงมาเรื่อยๆ ลงมาถึงไหนก็ไม่ทราบ ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้น เมื่อเหลือบมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีห้ากับสิบนาทีก ของเช้ามีวันที่ 16 มีนาคม 2539 และเมื่อถึงเวลา ผมก็ได้เขียนเชิงบันทึกให้คนในโลกมนุษย์ได้รู้ได้ทราบ ดังนี้

มังคะลัง นิमितตัง กล่าวยงนิमितความฝัน ก็ขอจบเพียงเท่านี้

เขียนเชิงบันทึกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545

เสร็จวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 เวลา 17.30 น.

ปล. เรื่องนิมิตวัดพระพุทธรูปตากผ้านี้ ผมก็ได้รอเวลาตามที่ลุงน้อย เมืองอื่นได้พูดไว้ ก็ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลา ก็ได้มีข้าราชการและประชาชน ได้อัญเชิญ พระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาให้คนได้กราบไว้บูชาที่ วัดพระพุทธรูปตากผ้า เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และ เมื่อถึงเวลานี้ ผมจึงหาโอกาสเวลาว่างเขียนเชิงบันทึกให้หมู่คนทั้งหลายได้ทราบกัน เพราะถ้าผมไม่เขียนหรือบอกให้หมู่คนทั้งหลายในโลกมนุษย์ได้รู้ได้ทราบ ผมก็กลัวว่าจะมีเภทภัยเกิดขึ้นกับตัวผมเอง ก็หวังว่าทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องนี้ จะเข้าใจผมด้วยนะครับ

นายไพศาล แสนไชย นิमित

กระดิ่งน้อย ห้อยวิหาร เรียบเรียง